

# นิสิตจุฬายฯคว้าแชมป์ J-MAT Award แขน

## สร้างสรรค์การตลาด เครือเบทาโกร

เครือเบทาโกร ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เผยสุดยอดเยาวชนนักการตลาดทีม CU Bettergrow จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าแชมป์ J-MAT Award ครั้งที่ 22 ครองโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลจากเครือ เบทาโกร มูลค่ากว่า 100,000 บาท จากรางวัลรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท



**นายอรรถพล อุไรไพรวรรณ** รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือเบทาโกร เปิดเผยว่า เครือเบทาโกร ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดการประกวดแผนการตลาดระดับอุดมศึกษา J-MAT Award ครั้งที่ 22 เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้ทดลองวางแผนการตลาดจริง ภายใต้หัวข้อ “ทำเรื่องใหม่ๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไข่ไก่ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ รวมถึงส่งเสริมให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็จะเท่ากับการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยไปด้วย

การประกวดแผนการตลาดระดับอุดมศึกษา J-MAT Award ครั้งที่ 22 นี้ มีนิสิต นักศึกษาสนใจส่งแผนการตลาดเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 438 ทีม จาก 59 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และส่งแผนการตลาดจริง 289 ทีม ซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยจัดโครงการประกวดมา เพื่อร่วมชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท ผลการตัดสินปรากฏว่าทีม CU Bettergrow จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าโล่พระราชทานฯ พร้อมทุนการศึกษา และของรางวัลจากเครือเบทาโกรมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมพ่วงด้วยรางวัล Creative Award อีกมูลค่า 10,000 บาท

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตกเป็นของ ทีมกาดักกาดัก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดปีนี้ มี 2 ทีมด้วยกัน คือ ทีม CU GURU ไข่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีม EAT EGG EATEN จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำหรับรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล เป็นของทีม EASTER EGG จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม UNLOCK จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีม 8E88 (เอ้กอี เอ้กเอ้ก) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งเวทีแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสสำหรับนิสิตนักศึกษาได้พิสูจน์ฝีมือ ซึ่งเราจะเห็นว่าเยาวชนไทยเก่งไม่แพ้ใครๆ แค่เพียงรอโอกาสในการแสดงความสามารถเหล่านั้นออกมาเท่านั้น